

มนุษยฯ ๑๕๑๖

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2562

ปีใหม่ มนส.62



>>วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานปีใหม่ 2562 ณ ห้องอาหารบัวหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธานในงาน มีการเลี้ยงสังสรรค์ มีการจับสลากรางวัลพิเศษ และมีการจับฉลากแลกของขวัญบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา



>>เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา คณะฯจัดการประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือ ในวาระต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

การเขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ



>>คณะฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอวิจัย และการเขียนบทความ” ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2/207 และระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ แก้ววีรสิทธิ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการ จัดโครงการครั้งนี้มี อาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงาน วิจัยให้คำแนะนำตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.กาสัก เตชะชั้นหมาก, อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีริชัญญ์ บุญส่ง ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ได้งานวิจัยเพิ่มขึ้น และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เทศกาลภาษานานาชาติ



>>เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดเทศกาลภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในงานมีการประกวด 2 ระดับ ได้แก่

>>1. ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีกิจกรรมดังนี้ - ขบวนพาเหรดนานาชาติ ของนักศึกษา - การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา - การประกวดร้องเพลงเดี่ยวสำหรับนักศึกษา - การประกวดการแสดง สำหรับนักศึกษา

>>2. ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ - การประกวด ร้องเพลงภาษาอังกฤษรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย - การแข่งขัน เขียนตามคำบอกภาษาไทย (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ) - การแข่งขันเล่านิทาน ภาษาญี่ปุ่นประกอบการแสดง - การประกวดคัดลายมือภาษาจีนกลาง - เพลิดเพลินกับการชมนิทรรศการภาษานานาชาติ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ



>>เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้ววีรสิทธิ์ อ.เขาค้อ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การติดตาม ผลการดำเนินงานของคณะ การพิจารณาผลการเรียน การพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะฯ ปี 2561 ฯลฯ

เชิญชวนแต่งไทยทั้งเมือง

>>เชิญชวนแต่งไทยทั้งเมือง คณะขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมใจแต่งไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเริ่มแต่งไทยระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 17 ก.พ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแต่งไทย นุ่งโจง ห่มสไบ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดลพบุรี

คมคำ

"Admit your mistakes even when someone reprimands you. You should understand if it is true."

"ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่า เป็นจริง"